



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

15 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



เทศกาลสงกรานต์ 2566

ประเด็นสำคัญ

1. อุบัติเหตุทางถนน 7 วันอันตราย

สื่อที่นำเสนอ นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์)

- นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเลขาธิการ ศปถ. เผยสถิติอุบัติเหตุทางถนน 13 เม.ย. พบ เกิดอุบัติเหตุ 437 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 448 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด และดื่มแล้วขับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เกิดบนถนนใน อบต./หมู่บ้าน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี โดย จ.นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 19 ครั้ง บาดเจ็บสูงสุด 19 คน และเสียชีวิตสูงสุด 3 ราย ศปถ. ได้เน้นย้ำให้จังหวัดปรับมาตรการและวางแผนจัดตั้งจุดตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ กวดขันเป็นพิเศษในช่วงเวลาเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูง (17.01-18.00 น.) เพื่อคุมเข้มพฤติกรรมเสี่ยงดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มรถจักรยานยนต์และรถกระบะบรรทุกเล่นน้ำเป็นพิเศษ พร้อมทั้งให้เข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

- นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ 13 เม.ย. มีทั้งสิ้น 1,896 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 1,845 คดี ขับรถประมาท 4 คดี ขับเสพ 47 คดี โดยสถิติคดีเมาขับยอดสะสม 3 วัน (11-13 เม.ย.) ได้แก่ จ.นนทบุรี ขึ้นอันดับหนึ่ง รองลงมากรุงเทพฯ และจ.ร้อยเอ็ด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prd.

- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.ศสร.ที่ 9 นครราชสีมา เตือนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ปฏิบัติตามกฎ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ตามค่าขวัญ 3 ม. คือ “สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา” คือ 1.สวมหมวกนิรภัย หรือหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขีรถจักรยานยนต์ 2.ใส่แมส ตลอดเวลา เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ 3.ไม่เมา คือ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้

- สสจ.บุรีรัมย์ รายงานความคืบหน้า “โครงการด่านครอบครัว ร้วแห่งความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์” ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 189 ตำบล รวม 2,548 หมู่บ้าน สำรวจพบว่า จ.บุรีรัมย์ มีผู้ที่ขับขีรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย สะสม 3 วันอยู่ที่ 20,315 ราย ดื่มแล้วขับ 2,185 ราย โดยจะส่งต่อข้อมูลไปยังด่านชุมชนและด่านตำรวจ เพื่อดำเนินการควบคุมตัวตักเตือนต่อไป

- ผวจ.ตรัง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ที่ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อมูลสะสม 3 วัน (11-13 เม.ย.) เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 20 คน

สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ (thaimlmnews)

- พ.ญ.ชไมพันธ์ สันติกาญจน์ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่จักรยานยนต์ปลอดภัย เผยว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบซ้ำซากคือการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ข้อมูลล่าสุด (13 เม.ย.) มอเตอร์ไซด์เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดถึง 79.51 % และความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย มีจำนวนมากถึง 15,584 ราย แสดงให้เห็นว่า รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่สร้างความเสียหายสูงสุดในบรรดาพาหนะในการขนส่งทั้งหมด

2. เล่นน้ำผสมสี-สาดโคลน



สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ)

- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้เล่นน้ำสงกรานต์ โดยใช้น้ำผสมสี ผสมน้ำจิ้มลูกชิ้น น้ำปลา หรือสาดโคลนใส่กัน ว่า การเล่นน้ำสงกรานต์ควรใช้น้ำสะอาด ไม่ควรผสมสีในน้ำ เพราะเวลาที่เล่นน้ำจะมีน้ำเข้าตา เข้าปาก เข้าจมูก และเลอะเสื้อผ้าที่จะต้องใส่เล่นน้ำตลอดทั้งวันหลายชั่วโมง อาจเกิดความสกปรก เชื้อรา เชื้อแบคทีเรียได้ ส่วนการสาดโคลน ที่ทำให้เกิดความสกปรกในพื้นที่ หรือสกปรกกับผู้ที่ถูกสาดนั้น มีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พร้อมเตือนการยิงน้ำใส่ใบหน้าคนอื่น เป็นเรื่องไม่เหมาะสม ถ้าเกิดอันตรายต่อร่างกายจะมีความผิดทางกฎหมายฐานทำร้ายร่างกายได้

3. ชวนเสริมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, thejournalist, prd., ChiangmaiNews)

- นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 14 เม.ย. เป็นวันครอบครัวแห่งชาติ ขอให้ทุกครอบครัวใช้โอกาสนี้ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ เช่น การทำงานบ้าน การเดิน ปั่นจักรยาน เดินรำ เป็น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การฝึกการทรงตัว เพื่อป้องกันการหกล้ม ครอบครัวสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ ตัดเล็บมือ เล็บเท้า เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีปัญหาทางด้านสายตา หรือมอบความรักด้วยการกอด ควรจัดและทำความสะอาดบ้านให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน หากกังวลเรื่องโควิด 19 ถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK ก่อนทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้</p> <p>4. เจอคำนใจตีป้อยเมาขับ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กล่าวถึงเรื่องการทำนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในถนนข้าวสาร ว่า ไม่อนุญาตให้จำหน่ายทั่วไป แต่สถานบริการในพื้นที่สามารถจำหน่ายได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่วนแผงลอยที่ลักลอบจำหน่ายจะมีการจับกุมดำเนินคดี ส่วนกรณีที่มีหญิงสาวโพสต์ว่า โดนตำรวจจับเป่าแอลกอฮอล์ แต่ก็ใจตีป้อยตัวไปโดยไม่ได้ดำเนินคดีจะมีการเรียกหญิงรายดังกล่าวมาสอบถาม หากมีการกระทำความจริงจะเป็นความผิดของตำรวจ แต่ถ้าไม่เป็นความจริงอาจจะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้วยการโพสต์ข้อมูลอันเป็นเท็จ</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ตรวจร้านกัญชาป่าตอง จ.ภูเก็ต สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ก๊วกศักดิ์ กุเกียรติภูจ นพ.สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับ พ.ต.อ.สุจินต์ นิลบดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาใน ต.ป่าตอง จ.ภูเก็ต พบผู้กระทำความผิด 1 ราย จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยึดต้องได้รับใบอนุญาตและต้องกำกับลูกค้าไม่ให้สูบกัญชาในบริเวณสถานประกอบการส่งกลิ่นเหม็น และควั่นก่อกเหตุรำคาญ</p> <p>2. ทบทวนการนำกัญชาออกจากยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบทโพสต์ว่า สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยออกหนังสือถึงปลัดสธ. ในฐานะประธาน กก.ควบคุมยาเสพติด ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 2564 ทบทวนประกาศ สธ. ที่นำกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>นวัตกรรมเฝ้าระวังเชื้อไวรัสก่อโรคในยุคลาย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ infoquest</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) กล่าวว่า สคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช ได้วิจัยนวัตกรรมเฝ้าระวังเชื้อไวรัสเดงกี ไวรัสซิกุนกุนยา และไวรัสซิกา ในยุคลายบ้านและยุคลายสวน โดยศึกษาถึงทดลองในกลุ่มตัวอย่างอาคารบ้านเรือน และกลุ่มตัวอย่างยุคลายเกาะพักในอาคารบ้านเรือน 6 พื้นที่เสี่ยงสูงต่อโรคไข้เลือดออก ผลการศึกษาพบการติดเชื้อร่วมระหว่างเชื้อไวรัสเดงกี ชิโรโทป 1, 2 และ 3 กับเชื้อไวรัสซิกุนกุนยา โดยอาคารบ้านเรือนที่ยุคลายตัวเต็มวัยเกาะพักมีระยะใกล้กันมาก ซึ่งให้เห็นว่า พื้นที่ชุมชนพักอาศัยอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพลวัตประชากรยุคลายและการแพร่พันธุ์ของยุคลาย ผลการวิจัยทำให้สามารถนำวิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสในยุคลายมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินทางระบาดวิทยาโดยตรง เพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาของการแพร่กระจายไวรัสเดงกี ชิคุนกุนยา และซิกา เฝ้าระวังทางกีฏวิทยาของยุคลาย และเฝ้าระวังโรคติดต่อมาโดยยุคลาย รวมถึงถ่ายทอดนวัตกรรมไปยังเครือข่ายบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 11 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถทำการศึกษาวิจัยต่อยอดได้ โดยเฉพาะประเด็นยุคลายตัวเต็มวัยเพศผู้หรือยูงที่มีความสำคัญทางการแพทย์ชนิดอื่นมีความไวต่อการติดเชื้อไวรัสทั้ง 3 ตัวมาน้อยเพียงใด</p>	
<p>เก็บอัตลักษณ์บุคคลไม่มีเอกสารประจำตัว สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ปี 2565 กรมควบคุมโรคได้ทดลองใช้การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลผ่านการสแกนม่านตาและการจดจำใบหน้าสำหรับผู้ไม่มีเอกสารประจำตัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ลี้ภัยที่ต้องได้รับการบริการสุขภาพที่จำเป็น ร่วมกับสภากาชาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มผู้ลี้ภัยจากการสู้รบมากกว่า 60,000 คน ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จนท.ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่มีความพึงพอใจในการใช้งานในระบบที่สามารถลดปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนได้ จากนั้นได้กำหนดพื้นที่นำร่องในการนำเทคโนโลยีพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อการดูแลสุขภาพที่จำเป็น เช่น การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ที่มีประชากรข้ามชาติอาศัยอยู่จำนวนมาก 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ ตาก และชลบุรี เพื่อยกระดับระบบการยืนยันตัวบุคคลของกลุ่มดังกล่าวที่จะได้รับการบริการสุขภาพที่จำเป็นที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยเฉพาะในด้านการป้องกันและควบคุมโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหน้าร้อน-ป้องกันPM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd.)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรินทวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันสภาพอากาศของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นและปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ประชาชนต้องหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากอายุที่มากขึ้นภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ลดลง ร่วมกับประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายลดลงจึงส่งผลอันตรายมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ</p> <p>- พ.ญ.พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว รอง ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เน้นดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในหน้าร้อนและฝุ่น PM 2.5 ดังนี้ 1. พักผ่อนให้เพียงพอ ทานผัก-ผลไม้สีส้มและเหลือง เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ 2. ดื่มน้ำ 6-8 แก้ว/ วัน แต่ถ้าอยู่กลางแจ้งแดดร้อนอาจดื่มได้มากกว่านี้ 3. ป้องกันสายตาและผิวหนังจากแสงแดดจ้า เช่น สวมแว่น สวมหมวก 4. หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากค่าฝุ่น PM2.5 สูง ให้ออกกำลังกายในอาคารแทน 5. ผู้สูงอายุที่มีโรคภูมิแพ้ โพรงจมูกอักเสบ และหอบหืด ควรใช้ยาสูดทางปาก และยาพ่นจมูกต่อเนื่อง 6. ผู้สูงอายุที่มีโรคภูมิแพ้ผิวหนัง แนะนำใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายมิดชิด และหลังกลับเข้ามาภายในอาคารควรเปลี่ยนเสื้อผ้า อาบน้ำ สระผม ชำระล้างร่างกาย และ 7. สวมหน้ากากที่ป้องกัน PM2.5 ได้ ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน</p>	-
<p>แนะใช้ครีมกันแดดให้ปลอดภัยช่วงหน้าร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.วีระชัย นวลชัย รองเลขาธิการ ออย. แนะนำเลือกซื้อครีมกันแดดเพื่อป้องกันรังสียูวี โดยดูจากค่า PA ยิ่งบวมมากยิ่งป้องกันได้ดี และค่า SPF ยิ่งมากยิ่งป้องกันดีเช่นกัน เลือกซื้อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและช่วงเวลาที่อยู่กลางแจ้ง กรณีมีกิจกรรมทางน้ำ ให้เลือกแบบกันน้ำ โดยดูฉลากผลิตภัณฑ์จะแสดงคำว่า Water Resistant ย้ำใช้ให้ถูกวิธีและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากเคร่งครัด เตือนผลิตภัณฑ์แบบสเปรย์ไม่ควรฉีดบนใบหน้าและอย่าใช้ใกล้เปลวไฟ หากใช้ครีมกันแดดแล้วมีอาการผื่นคัน ให้ออกไปใช้ รับประทานด้วยน้ำสะอาด ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์</p>	-
<p>อุบัติเหตุเด็กจมน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, nationtv)</p> <p>- ด.ญ.อายุ 14 ปี เล่นน้ำคลายร้อนกับครอบครัว บริเวณหาดสุขสำราญ ริมแม่น้ำโขง จ.บึงกาฬ พลัดจมน้ำเสียชีวิต ขณะที่ ด.ญ.วัย 10 ขวบ ซึ่งเดินทางมาเล่นน้ำด้วยกันถูกกระแสน้ำพัดออกนอกทวน จนท.ให้การช่วยเหลือไว้ได้ทัน</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, pptvhd36)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตก เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ โรคหลอดเลือดสมอง มี 2 ประเภท คือ สมองขาดเลือด และภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง ยังไม่พบการสระผมก่อนอาบน้ำ จะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับโรคหลอดเลือดในสมองที่เกิดในท้องน้ำ มักเกิดขณะแบ่งถ่ายอุจจาระหรือยืนปัสสาวะมากกว่าขณะอาบน้ำ</p>	-
<p>เผยแพร่ข้อหาร้ายแค้นเมียเกินมาตรฐาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews)</p> <p>- ออย. เผยข้อหาข้อหา สหายร้ายทะเล่อย่าง พบแค้นเมียเกินมาตรฐาน เตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โนริ (สหายร้ายทะเล่อย่าง) ผลิตโดยบริษัทยามาโทคุจ่ากัต ประเทศญี่ปุ่น เลขสารบบอาหาร 10-3-07157-5-0780 ไม่ระบุรุ่นการผลิต วันผลิต 2022.11.3 วันหมดอายุ 2023.5.2 ขนาดบรรจุ 250 กรัม</p>	-
<p>คืบหน้าคดีอุ้มบุญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, nationtv)</p> <p>- คืบหน้าคดี น.ส.นภาพร ภาเกียรติสกุล ผู้ต้องหาอดีตปลอมเอกสารทำบัตรชมพูให้กับบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับจ้างอุ้มบุญของจีน ล่าสุด ผบ.ตร. ร่วมประชุมคดีที่สโมสรตำรวจ หลังการตรวจค้น 4 จุดเมื่อวานนี้ ระบุ เตรียมประสานกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิกถอนสัญชาติไทย น.ส.นภาพร และลูกชาวจีน และเตรียมประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบรายชื่อหมอมือที่เคยกจับกุมกรณีทำอุ้มบุญผิดกฎหมาย พร้อมยืนยันว่าจะสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับขบวนการด้วย</p>	-
<p>แสดงความคิดเห็นแฉข้อมูล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เรื่อง จำ9near ว่า ไม่ธรรมดาแน่นอน อาจไม่ใช่แค่เรื่องแฉข้อมูลชายในโลกโซเชียล แต่อาจแฉเพื่อผลประโยชน์เอี่ยวโยงการเมือง เมื่อเรื่องบานปลายไปไกลเกินควบคุม จึงจบลงแบบไทย ๆ ตัดตอนจำรับไป</p>	-